



นโยบายที่ ๕

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการวางรากฐาน พัฒนา และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยเน้นความทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน

● **ความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา** เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาในแต่ละภูมิภาค พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาในแต่ละภูมิภาค เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการลงนามในระดับกระทรวง ระดับส่วนราชการ และระดับสถานศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและตรงใจเป็นอย่างมากที่จะมีการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว สามารถสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความอดทน มุ่งมั่น มีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้ถ้อย สอดคล้องกับโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะทั้ง Head-Heart-Hand-Health และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบที่สอนน้องคือการที่ที่มีความเก่งด้านกีฬา ก็จะสามารถสอนหรือถ่ายทอดให้กับน้องที่มีความสนใจด้านกีฬาต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากทั่วประเทศ เพื่อเข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนละ ๘๐ คน แบบนักเรียนประจำพักนอน ฝึกซ้อมกีฬา และเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สถาบันการพลศึกษาสุโขทัย มหาสารคาม และกระบี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยจะเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป แบบนักเรียนประจำพักนอน ที่สถาบันการพลศึกษาสุโขทัย มหาสารคาม และกระบี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือก เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะมีทั้งการทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้านกีฬาที่สมัคร รวมทั้งการสัมภาษณ์

จากการเปิดรับสมัครในครั้งนี้ มีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในห้องเรียนกีฬา จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๐๐ คน แยกเป็น

➢ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ๕๕๓ คน แยกเป็นฟุตบอลชาย ๓๘๖ คน วอลเลย์บอลหญิง ๑๖๗ คน

➢ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ๓๕๒ คน แยกเป็นฟุตบอลชาย ๒๐๗ คน วอลเลย์บอลหญิง ๑๔๕ คน

➢ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ๑๔๕ คน แยกเป็นฟุตบอลชาย ๑๒๘ คน วอลเลย์บอลหญิง ๑๗ คน



การติดตามการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา

➤ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ. สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๒ คน แยกเป็นฟุตบอลชาย ๑๒๕ คน วอลเลย์บอลหญิง ๑๗ คน แต่มีผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน ๗๐ คน แยกเป็นฟุตบอลชาย ๖๓ คน และวอลเลย์บอลหญิง ๗ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ สงขลา สตูล นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ฯลฯ ขณะนี้นักเรียนทั้ง ๗๐ ราย ได้เข้าเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ได้จัดเตรียมหอพักชาย หอพักหญิง อาหารครบทุกมื้อ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ของนักเรียน ได้แก่ ชุดนักเรียน ชุดพิธีการ ชุดสูท ชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขัน ชุดนอน รองเท้า ถุงเท้า เสื้อผ้า เบาะนอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม พร้อมทั้งบริการซักรีดให้กับนักเรียนครบทุกคน จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ พบว่านักเรียนทุกคนสามารถปรับตัว และอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข รวมถึงการเรียนรู้ด้านวิชาการสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ และมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมกีฬาได้เป็นอย่างดี

➤ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม จากการตรวจเยี่ยมโครงการห้องเรียนกีฬา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ ๑) ขอให้วางแผนรับนักเรียนรุ่นต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้คงจำนวนไว้เท่าเดิมคือ ๘๐ คน รวมทั้งประเภทกีฬาแบบเดิม คือ ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงไว้ก่อน ๒) การจัดกิจกรรมเสริมทักษะในช่วงปิดเทอม โดยขอให้โรงเรียนวางแผนร่วมกับเครือข่ายทั้ง ๓ โรงเรียน เพื่อให้ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน ๓) การสนับสนุนความร่วมมือจากคลินิกกีฬาเคลื่อนที่ ซึ่งจะมอดิตผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทีมชาติ หมุนเวียนกันมาที่โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนกีฬาทั้ง ๓ แห่งอย่างน้อยเดือนละครั้ง จึงขอให้โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนกีฬาร่วมกันประสานงานในเรื่องดังกล่าว และ ๔) ให้นักเรียนเน้นเรื่องเรียนเป็นเรื่องหลัก ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะเปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่มเติมเป็นแห่งที่ ๔ ของประเทศ ในภาคกลางที่ จ.สมุทรสาคร ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ในประเภทกีฬาฟุตบอลชาย

➤ การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมปฏิบัติการ “การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๐” เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือถึงการเตรียมการดำเนินงานในรุ่นต่อไป ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบไปด้วย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - กีฬา และแผนการเรียน ศิลป์ - กีฬา ชนิดกีฬา ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนละไม่เกิน ๘๐ คน เริ่มเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐) ซึ่งได้ประกาศรับสมัคร ขึ้นเว็บไซต์แล้ว ประกอบด้วย ๑. โรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุโขทัย ๒. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมืองฯ



จังหวัดมหาสารคาม ๓. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๔. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร (รับสมัครเฉพาะฟุตบอลชาย)

- **จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ** โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการ และบุคลากรทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อต้องการเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันทางไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่น และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. พร้อมทั้งขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามความเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ณ สถานที่และหน่วยงาน เช่น ฟิตเนส, แอโรบิค, เปตอง, ฮูล่าฮูล่า, กระโดดเชือก, เดินและวิ่ง, ฟุตบอล, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, แครีบอล เป็นต้น